



ข่าวสาร

<http://www.nurse.cmu.ac.th>

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2548

Newsletter of the Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand





Hi-Light



รวมคนรุ่นใหม่... คณะพยาบาลศาสตร์... มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี



ดร. ดร.วิภาดา อมาตย์นาค
คณบดี

สารบัญ

สารจากคณบดี	1
ลูกช้างเชือกใหม่ของบ้านสีเสด	2-3
Congratulations	4
คณะผู้บริหารชุดใหม่	5
4 ปี กับก้าวใหม่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ และก้าวอย่างต่อเนื่อง	6-7
งานวิจัย	8
วิเทศสัมพันธ์	9
ภารกิจคณบดี	10
ประกันคุณภาพการศึกษา	11
บ้านสีเสด	12
บรรณาธิการแถลง	13

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
2. เป็นสื่อกลางให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อข่าวสารได้ที่

บรรณาธิการข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์

โทร. (053) 949044, 946011

www.nurse.cmu.ac.th/newsnurse/indexnews.htm





สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

ในเดือนนี้นับเป็นเดือนที่เริ่มต้นของการทำงาน ของผู้บริหารชุดใหม่ของ คณะพยาบาลศาสตร์และเป็นเวลาครบรอบการทำงานของผู้บริหารชุดเดิมครบรอบ 4 ปี ซึ่งในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา การดำเนินการด้านต่างๆของคณะได้มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ที่ตั้งไว้ร่วมกันของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ว่า **“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2550 จะเป็นผู้นำและศูนย์รวม ทางวิชาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัยและการพึ่งพาตนเอง”** ซึ่งในระยะเวลา

ดังกล่าวคณะฯ ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น มีการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ทั้ง 3 ระดับ ในด้านการวิจัย คณาจารย์ของคณะฯ มีการทำวิจัยและการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น มีการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศในทางการ พยาบาลหลายด้าน เป็นการเพิ่มความมีคุณภาพ รวมทั้งมีการผสมผสานการวิจัย การบริการวิชาการ และการศึกษาเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกันกับการบริการวิชาการซึ่งมีการฝึกอบรมด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดย การให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นคณาจารย์ของคณะฯยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาต่างๆ และเป็นที่ปรึกษา ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติอีกด้วย

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะฯ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization Collaborating Center) ในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นศูนย์ความร่วมมือของ Joanna Briggs Institution for Evidence Based Practice in Nursing and Midwifery และยังเป็น Founding partner ของ International Virtual Nursing School (IVINURS) และยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ

ในด้านการเตรียมการเพื่อการพึ่งพาตนเอง คณะฯได้พยายามแสวงหาแหล่งทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และ แสวงหารายได้เพิ่มเติมในการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี ขอขอบพระคุณทุก ๆท่านที่มีส่วนทำให้ การดำเนินการของคณะฯ มีการพัฒนามาโดยตลอด หวังว่าในระยะเวลาข้างหน้าจะได้มีการดำเนินการด้านต่างๆ ให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้และทุกคนในคณะได้รับการพัฒนาและมีคุณลักษณะตาม Branding ของคณะฯ ที่ว่า **“ความรู้ดี ปฏิบัติเด่น เน้นวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำสู่สากล”**

ในเดือนมิถุนายน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ต้อนรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ รวม 375 คน โบนัสของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นักศึกษาใหม่เข้าสู่บ้านสี่แฉกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอให้ถือว่าคณะพยาบาลศาสตร์เป็นบ้านแห่งที่สอง และขอให้ทุกคนมีความสุขมุ่งมั่น พากเพียร ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสุขและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาตรวจสอบ และประเมิน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ของคณะฯ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2548 ก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมการและให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมด้วยและขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. จิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



ปีการศึกษา 2548 ได้เริ่มขึ้นแล้วในเดือนมิถุนายน นักศึกษาใหม่ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติจากหลากหลาย ภูมิภาคได้เดินทางมาเพื่อปฐมนิเทศ พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรม หลากรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษายุคปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ พร้อมกับเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ เช่น การจัดงานเปิดโลกกิจกรรม และงานสู่เส้นทางสีขาว สำหรับนักศึกษานิเทศ ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 และโครงการเตรียมความพร้อม ของนักศึกษา เพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษานี้ได้กล่าวถึงความรู้สึก ความคาดหวังต่อ คณะพยาบาลศาสตร์และกิจกรรม ที่ทางคณะ ฯ จัดไว้



สุกัญญา

นางสาวสุกัญญา ทาโน นักศึกษารัชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548

“เพราะหนูชอบและอยากเรียนพยาบาล มีความรู้สึกว่าจะอยากเป็นพยาบาลเพราะจะได้ช่วยเหลือ คนไข้ และเลือกคณะนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะ ดีใจมากที่สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับความรู้สึกของสุกัญญาต่องานเปิดโลกกิจกรรมและสู่เส้นทางสีขาว งานสู่เส้นทางสีขาวสนุกดีคะ รุ่นที่เป็นกันเอง มีความสุข อบอุ่นดีค่ะ”



นพพล

นายนพพล ศรีธา นักศึกษารัชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548

“ผมเลือกคณะพยาบาลเป็นอันดับ 1 ครับ ถึงจะเป็นผู้ชายที่สอบติดพยาบาล ผมก็มีความภูมิใจ ถึงแม้ว่าคณะพยาบาลจะเป็นคณะที่ผู้หญิงมาเรียนเยอะแต่ว่า ในปัจจุบันผู้ชายก็น่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยด้วย กับผู้หญิงในการทำงานในด้านนี้ด้วยเหมือนกันครับ ความรู้สึกพอเข้ามาในคณะพยาบาลแล้วรู้สึกว่ามี พี่ๆ เพื่อน ๆ ก็เป็นกันเองและคอยช่วยเหลือเรา ทำให้เราไม่เหงา สำหรับการเตรียมตัวในการเรียน ในคณะนี้ ก็ได้รับทั้งคำบอกเล่าจากรุ่นพี่ ถึงการเตรียมตัวแล้วก็มี การเตรียมตัวไว้บ้างพอสมควร และมีความรู้สึก ว่ารุ่นพี่มีความหวังดี และมีความรู้สึกว่าจะ ก็คงจะปรับตัวได้”



Lin Ying

Lin Ying นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

“I am from Da Lian a city in the North of China. The reason I choose the Faculty of Nursing, Chiang Mai University is because the dean of Da Lian University recommended this faculty as the most prestigious nursing institution in Asia. When I started my program, I received a warm welcome and great help from students and faculty of the faculty of nursing, which I appreciated. I am happy with the overall program and all of activities that the faculty has provided us.”



พรชัย

นายพรชัย อ่อนสด นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ชุมชน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครดัตต (สมทบ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์) ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ว่า “ดีใจที่ได้รับคัดเลือกและสอบผ่านเข้ามาเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถของเราให้เพิ่มขึ้น เคยฝันที่อยากจะเรียนถึงระดับที่สูงที่สุด ดังนั้นครั้งนี้ก็เป็น ก้าวแรกของการทำความฝันให้เป็นจริงที่ผ่านมาก็คงได้ยื่นชื่อเสียงทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในทางที่ดี ดังนั้นการเข้ามาเรียนในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้เพิ่มมากที่สุด” การเลือกเรียนคณะพยาบาลในฐานะที่เป็นผู้ชายคงจะสร้างความประหลาดใจให้กับหลายคน que เลือกเรียน

ของบ้านสี่แสด

คณะพยาบาลศาสตร์ เพราะตนเองจบการศึกษาด้านพยาบาลมาและอยากจะหาความรู้เพิ่มด้านนี้ เพื่อเป็นเกียรติต่อตนเอง และวิชาชีพที่เลี้ยงชีวิตตนเองมากกว่า 4 ปี ที่เลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่เพราะใกล้บ้าน วัฒนธรรมก็เหมือนกันทำให้ไม่ต้องปรับตัวมากมาย และที่สำคัญคือมหาวิทยาลัย นี้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่น่าเชื่อถือมากระดับหนึ่ง ทั้งนี้ นายพรชัยได้พูดถึงความคาดหวังกับทางคณะฯ ว่า "คาดหวังกับตนเองมากกว่าว่า ตนเองจะทำให้ดีที่สุด และขอให้ทางคณะฯ คณาจารย์และรุ่นพี่ ให้ความเมตตาและสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ"

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตอีกท่านหนึ่งที่ได้กล่าวถึงความรู้สึกก็คือ นายเกรียงไกร ก่อเกิด ซึ่งเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาส เข้ามาศึกษา ในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศ เหตุผลที่เลือกคณะฯ นี้เพราะคิดว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิต เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพให้กับตนเอง และมีความคาดหวังว่าทางคณาจารย์ และรุ่นพี่ จะช่วยให้ความรู้ ให้คำแนะนำที่ดีในการศึกษาและให้ความอบอุ่นในการเรียนจนสามารถที่จะจบหลักสูตรในที่สุด อย่างมีความสุข"

นางสาวบุญธิศา เทือกสุบรรณ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาการบริหารพยาบาลได้กล่าวว่า "มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก และที่เลือกคณะนี้เพราะเป็นองค์กร ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับสากล มีหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มี ศักยภาพสูงและมีชื่อเสียงมีความคาดหวังว่า อาจารย์จะมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ทุกแขนงวิชา แก่นักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและมีความเป็นกันเองเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน สำหรับรุ่นพี่ ก็มีความคาดหวังว่าจะให้การดูแลถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และชี้แนะแนวทางในการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดูแลกันเหมือนพี่ เหมือนน้อง"

นางสาวกัลยาณี คันดรานนท์ นักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า "รู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่าเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ" สาเหตุที่เลือกคณะพยาบาลศาสตร์เพราะว่าเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นคุณภาพและบรรยากาศที่ดี

นางสาวอัจฉราพรทิ จ่าปา นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช แผนก ข. ภาคพิเศษ กล่าวถึงความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมากมายหลายสิบปี

การที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผนก ข.ในระดับปริญญาโท นักศึกษาทุกคนย่อมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเข้ามาแล้วคาดหวังไว้ว่าจะปฏิบัติตัวเป็นนักศึกษาที่ดีเรียนให้จบภายใน 2 ปี ตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ระหว่างที่ศึกษาอยู่หรือแม้กระทั่งจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม จะเป็นแบบอย่าง ที่ดีรักษาภาพพจน์ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกช่องทาง ที่มีโอกาส " ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ "



Congratulations



คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1235 / 2548

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 982/2544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิถิตกุลข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 0475 ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2544 เป็นต้นมา

บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิถิตกุล ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 29 เมษายน 2548

ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในงานคณะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (8) และ มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราว ประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิถิตกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 0475 ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย

นายกถณามหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 175 / 2548

เรื่อง มอบหมายหน้าที่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1326 / 2548 และ 1327 / 2548 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ตามลำดับ เป็นต้นมา

เพื่อให้การบริหารงานในคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ราชการ ฉะนั้นอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงมอบหมายให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบหน้าที่ในงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนาดี | ซอนตะวัน | เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา | ปรีดีบุญกุล | เป็นรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ | กัลมกลีน | เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการวิชาการ |
| 4. อาจารย์สุภาทิพย์ | อุบลานิติ | เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา | สุคนษสรพร | เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 6. อาจารย์สิริลักษณ์ | วระระพงษ์ | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล | บัณฑิตพันธ์ | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิไล | ศรีอรกรณ์ | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรงค์ | จันทร์วิจิตร | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย |
| 10. อาจารย์ ดร.พนิดา | จันทร์โสภีพันธ์ | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ |
| 11. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ | วังศรีคุณ | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร | ศรีภูษณาพรรณ | เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ |



รศ. ดร.วิภาดา คุณาวีกิตกุล
คณบดี



รศ. ดร.รัตนาวดี ขอมตะวัน
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา



รศ. ดร.สุกัญญา ปรีสีบุญกุล
รองคณบดี
ฝ่ายแผนและพัฒนา
และกิจการพิเศษ



รศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิน
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
บริการวิชาการ



ผศ. ดร.อุษัฎฐา สุคนธสรพร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ



อ.สุธาทิพย์ อุปลาบอดิ
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์



อ.สิริลักษณ์ วรรณพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร



ผศ. ดร.จิตกุล นันทชัยพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



รศ. ดร.พรรณเวฬุ ศรีอากรณ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา



ผศ. ดร.มายงค์ จันทรวิจิตร
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย



อ.ดร.พนิดา จันทโฮงสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์



อ.ดร.สุภารัตน์ รังศรีคุณ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ



ผศ. ดร.อุษัฎฐาพร ศรียงกนาพรณ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

4 ปี กับก้าวใหม่ ก้าวที่ยิ่ง

๔ ข้าราชการนับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ถือเป็นข้าราชการนับพิเศษต้อนรับคณะผู้บริหารชุดใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การนำของ รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิฑูริกุลที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อีกวาระหนึ่ง ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน 4 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและอื่นๆ อีกมากมายซึ่งผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าอีก 4 ปีข้างหน้าจากวิสัยทัศน์และ branding ของคณะฯ ที่วางไว้จะทำให้ เกิดการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาอย่างแน่นอน

ในโอกาสนี้ทีมงานข้าราชการคณะฯ จึงอยากนำเสนอแผนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอีก 4 ปีข้างหน้า ของคณะผู้บริหารชุดใหม่มานำเสนอแก่ผู้อ่านทุกท่าน

นโยบายและทิศทางของคณะฯ ภายใต้การนำของท่านคณบดีในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคะ

คณบดี : นโยบายและทิศทางของคณะฯ ในระยะเวลาต่อไปจะเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งเชิงวิชาการ และการปฏิบัติของทั้งบัณฑิต คณาจารย์และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์และการมุ่งสู่ความเป็นสากล ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทางของคณะฯ ใน 4 ปีข้างหน้าก็มาจากวิสัยทัศน์และ Branding ของคณะฯ ที่ตั้งขึ้นในการพัฒนาคณะฯ ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการบริหาร
 2. ด้านการจัดการศึกษา
 3. ด้านการวิจัย
 4. ด้านการบริการวิชาการ
 5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการพัฒนาาระบบกายภาพ
 7. ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเงินสนับสนุน
 8. ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ
- แนวทางเพื่อให้มีการดำเนินการให้นโยบายมีการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในแต่ละด้านมีดังนี้

1. ด้านการบริหาร โดย

มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ความคล่องตัวในการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร การใช้ IT ช่วยในการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความเป็นสากล และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ด้านการจัดการศึกษา โดย

มุ่งเน้นความมีคุณภาพในผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและการพัฒนาการจัดการ ความรู้ในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง



กลยุทธ์ และ ก้าวอย่างต่อเนื่อง

3. **ด้านการวิจัย** โดยการพัฒนางานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ผลงานการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ การพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดตั้ง Centers of Excellence และการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับบัณฑิตศึกษาและการบริการวิชาการ

4. **ด้านบริการวิชาการ** โดยมุ่งเน้นการได้รับบริการอย่างทั่วถึงทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน ประเทศและนานาชาติและมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้วย

5. **ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** โดยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีอยู่แล้ว

6. **ด้านพัฒนาระบบกายภาพ** โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ให้มีความสงบ ร่มรื่น สะอาดปลอดภัย และสวยงามและระบบสาธารณูปโภคและยานพาหนะ

7. **ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเงินสนับสนุน** โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาคณะ

8. **ด้านความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ** โดยการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นและสร้างความร่วมมือต่อเนื่องจากเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว

แล้วนโยบายและแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวที่ตั้งไว้มีความแตกต่างจากนโยบายเดิมหรือไม่คะ

คณบดี : นโยบายทั้ง 8 ด้าน มีบางส่วนที่คล้ายกับนโยบายที่มีอยู่แล้ว แต่ที่จะแตกต่างไปก็คือวิธีการดำเนินงานจะเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นกว่าเดิมที่ทำไว้แล้ว ที่ผ่านมาคณะฯ ได้พยายามสร้างโอกาสในการดำเนินการไว้หลายด้าน มาในขณะนี้ถือว่าคณะฯ มีโอกาสสูงในการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้โอกาสที่มีอยู่ในการดำเนินการต่างๆ ที่สร้างสรรค์มากขึ้น มีการพัฒนาต่อไปในกรที่จะพัฒนาวิชาการ พัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลจากการวิจัยมากขึ้น มีการดำเนินการใดๆ โดยใช้หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์มากขึ้น การจัดการเรียนการสอนทุกระดับอยู่บนพื้นฐานของ Evidence โดยพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและให้โอกาสแก่ผู้อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การผสมผสานการวิจัย การปฏิบัติการและการศึกษาพยาบาลเข้าด้วยกันมากขึ้น ทำให้องค์กรเป็นองค์กรเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะพยาบาลศาสตร์ต่างๆ และวิทยาลัยพยาบาลทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง

ทั้งนี้การดำเนินการด้านต่างๆ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ ความมุ่งมั่น ความเสียสละ อนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มองเห็นคือ การดำเนินการโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ และดำเนินการโดยคนรุ่นใหม่ รุ่นกลางและรุ่นอาวุโส ผสมผสานด้วยข้อเสนอแนะและการให้คำปรึกษาจากคนรุ่นอาวุโสนอกเหนือจากทีมงานก็จะให้งานสำเร็จลงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



" การตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีวัยกลางคน "

โดย รศ. ดร. นวี เบาพวง
ภาควิชาการพยาบาลผู้สูงอายุและนรีเวชวิทยา



เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนสตรีจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ทางด้านนรีวิทยาซึ่งเกิดเนื่องจากการทำงานของรังไข่ลดลง ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงอื่นเนื่องจากความชราภาพตามวัยที่สูงขึ้น ส่งผลให้สตรีวัยนี้มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น สำหรับแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของสตรีวัยนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดำรงภาวะสุขภาพที่ดีเอาไว้และชะลอความเสื่อมถอยของร่างกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยกลางคนตลอดจนถึงวัยชรา การใช้ฮอร์โมนบำบัดเป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน ซึ่งประโยชน์เด่นชัดของฮอร์โมนคือ การรักษาอาการในวัยหมดประจำเดือน โดยเฉพาะอาการร้อนวูบวาบการบวมกันกระดูกอ่อนและการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

สตรีวัยกลางคนจำนวนมากไม่แน่ใจว่าควรใช้ฮอร์โมนเพื่อรักษาอาการ ของการหมดประจำเดือนรวมถึงการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงหรือไม่มีความจำเป็นหรือไม่ โดยเฉพาะผลการวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ฮอร์โมนบำบัด ได้สรุปว่าการใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อรักษาหรือป้องกันโรคเรื้อรังในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีสุขภาพปกติและไม่ได้รับการผ่าตัดเอาเต้านมออกมีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งผลการวิจัยนี้พบว่าสตรีที่ใช้ฮอร์โมนเป็นเวลานาน

จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง หลอดเลือด ก้อนหินในปอด มะเร็งเต้านม และเลือดอุดตันที่ขา

สำหรับการรักษาอาการในวัยหมดประจำเดือนในรายที่มีอาการรุนแรงมีแพทย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการใช้ฮอร์โมนบำบัดยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งโดยอาจใช้ปริมาณต่ำที่สามารถรักษาอาการร้อนวูบวาบได้และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดโดยมีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด

การวิจัย เรื่อง "มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีไทยวัยกลางคนในภาคเหนือ" พบว่า การใช้ฮอร์โมนบำบัดมักพบในกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนที่ได้รับคำแนะนำจากบุคลากรสุขภาพ และเป็นสตรีที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ฮอร์โมนบำบัด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ช่วยให้บุคลากรสุขภาพเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสตรีต่อการใช้ฮอร์โมนบำบัด และใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาสตรีวัยกลางคนให้สามารถตัดสินใจเลือกวิธีดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนบำบัดได้อย่างเหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละบุคคล เนื่องจากการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพจะส่งผลถึงภาวะสุขภาพของสตรีในอนาคตเพราะสตรีคือผู้ที่รับผลโดยตรงจากการรักษา นั่นๆ ดังนั้นสตรีจึงควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจร่วมกับบุคลากรสุขภาพเลือกวิธีดูแลสุขภาพของตนเองบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีหลายทางเลือก เพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปในช่วงวัยกลางคนจนถึงวัยชรา



"การพัฒนาจริยธรรมนักวิจัยสำหรับนักวิจัยทางการแพทย์ : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาจริยธรรมนักวิจัยสำหรับนักวิจัยทางการแพทย์ : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี" ณ ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วิภาดา คุณาวีกิตกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออธิบายหลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน และสามารถอธิบายแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีได้ถูกต้อง โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ปัญญา กุลพงษ์ และ รศ.พญ. สุปัตรา ศิริโชติยะกุล อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และนักวิจัยทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก

ข่าววิเทศสัมพันธ์

คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Pennsylvania

ประเทศสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมคณะ

คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต จาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 คนเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยในประเทศไทย และได้เดินทางมาเยี่ยมที่คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548



บทบาทพยาบาลในการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณพิมพ์ผกา สุริยงค์ ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันเป็นพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง บทบาทพยาบาลในการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา (Nurses Role in Providing Services in the United States of America) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548



เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

Dr. Victoria Mock และ Dr. Marie Nolan จาก Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่คณะฯ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2548



Health Promotion and Management for Elderly

คณะฯ ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดหลักสูตร Health Promotion and Management for Elderly สำหรับผู้รับทุน จากประเทศมัลดีฟส์ โดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2548



Strengthening of Cross Cultural Competency of Thai Experts

คณะฯ ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Strengthening of Cross Cultural Competency of Thai Experts มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2548



รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิฑิตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ในวันที่เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออริคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2548 นี้ ได้มีบุคลากรของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

ร่วมประชุม 23rd Quadrennial International Council of Nurses (ICN) Congress

รศ. ดร. วิภาดา คุณาวิฑิตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม กรรมการอำนวยการ (Board of Directors) ของ International Network for Doctoral Education in Nursing (INDEN) ณ โรงแรม Howard Plaza ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 และเข้าร่วมประชุม 23rd Quadrennial International Council of Nurses (ICN) Congress ในหัวข้อ "Nursing on the Move: Knowledge, Innovation and Vitality" ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2548 และเสนอผลงานเรื่อง " Knowledge , Innovation, and Vitality : An International Collaboration for Doctoral Education" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ Convention Center ในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Chengde Medical College, P.R. China กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Gao Fu Lu อธิการบดี Chengde Medical College , P.R. China ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้โดยมี รศ.นพ. วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิฑิตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในสถาบันสมทบ ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง จำนวน 89 คน และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา จำนวน 67 คน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2548 เวลา 09.00 - 16.00 น. ช่วงเช้าจัดปฐมนิเทศ ณ ห้องอินทนิล สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโดยช่วงบ่าย รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิฑิตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานให้อีวาทและแนะนำผู้บริหารคณะฯ ณ ห้องประชุมเปเรียน บัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์



ข่าว ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ภายในภาควิชาและหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤษภาคม 2548 โดยตรวจสอบคุณภาพภายในจากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคณะ จะรับการตรวจสอบและประเมินฯ ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2548



กำหนดการ

การตรวจสอบและการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2547

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2548

นำรู้จักกับ "Benchmarking"

การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นเทคนิคการบริหารหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการนำกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะมาดำเนินการในคณะฯ เพื่อให้ นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคมมั่นใจว่า การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการด้านต่างๆของคณะฯ มีคุณภาพสูงทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติจึงขอวางจะเสนอสาระเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อเป็นพื้นฐานให้หลายๆ ท่านได้เข้าใจค่ะ

Benchmarking เป็นกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำมาซึ่งการเปรียบเทียบมาใช้ ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจากความหมายนี้ สรุปได้ว่า การทำ Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1. การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งในส่วนนี้คือมีการกำหนดตัววัด หรือที่เรียกว่า Key Performance Indicator (KPIs) ว่าจะเปรียบเทียบกับใครในเรื่องใด

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่เป็นเลิศ (Best Practices) จากผู้ทำได้ดีกว่าโดยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดให้รู้ถึงผู้ที่ทำได้ดีกว่า และเข้าไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีทำให้ประสบความสำเร็จ หรือมีค่า Benchmark สูงเพื่อนำมาไว้ปรับปรุงองค์กรของตนเอง

3. ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องในการทำ Benchmarking คือ

1) การปรับปรุงตนเองด้วยการเรียนรู้จากผู้อื่น ไม่ใช่การลอกเลียนแบบเนื่องจากแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ สภาพธุรกิจ และปัจจัยภายในองค์กรที่แตกต่างกัน ดังนั้น Benchmarking จึงต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อนำ Best Practices ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำ Benchmarking ต้องทำอย่างเป็นระบบได้รับการยอมรับและเต็มใจจากองค์กรคู่ขนาน ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการทำ ซึ่งในส่วนนี้จะมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ความคุ้ม เพื่อให้การทำ Benchmarking ชิงเย็นและเกิดประโยชน์สูงสุด

3) เป้าหมายที่แท้จริง (Ultimate Purpose)ของ Benchmarking คือการศึกษา Best Practices เพื่อนำมาใช้ ปรับปรุงตนเอง มิใช่การมุ่งเน้นเพียงการเปรียบเทียบวัดเท่านั้น ซึ่งเทียบเป็นสัดส่วนระหว่าง ตัววัดและ Best Practices เป็น 10% - 20% : 80% - 90%





ประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เวลา 08.30 - 16.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2548 โดยมี รศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศ ณ ห้องประชุมเบญจบดินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการประชุมนิเทศดังกล่าวมีนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 179 คน



โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

ในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ณ สถานปฏิบัติธรรมค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.พระมหาสงเสิม เกสรธัมโม เป็นพระวิทยากร และนำปฏิบัติธรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเทิดพระเกียรติแด่ องค์พระประมุขของชาติไทย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพจิตใจส่งผลต่อการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร์ สนใจเข้าร่วมโครงการ



เทคนิคการออกข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการออกข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องเรียน 204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในการออกข้อสอบและวิจารณ์ข้อสอบได้ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก



การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548" ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2548 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุม

มหกรรมธรรมชาติบำบัด

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เวลา 08.30 - 17.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบิลลี่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมผู้ประกอบการสตรีภาคเหนือ, สมาพันธ์ศิษย์เก่าสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแพทย์เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เปิดงานมหกรรมธรรมชาติบำบัดสัญจรครั้งที่ 2 'ธรรมชาติบำบัด - วิถีสุขภาพไทย ใช้อาหารเป็นยา' ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

มหกรรมธรรมชาติบำบัดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการบริโภคและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสามารถทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติบำบัดรวมทั้งการรักษาโรคด้วยตนเองด้วยการสนใจปรับเปลี่ยนการกินอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการคลายเครียด ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (นพ.บรรจบ ชุณหสวัณศิริกุล, ศ.พญ. อนงค์ เนนทสุด, พระ ดร. สิงห์ทัน นราสโก เป็นต้น) นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การสาธิตการล้างพิษลำไส้ การสวนกาศเพื่อสุขภาพ การสอนแสดงบำบัดโรคด้วยหอมเมือง การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีจากทีมแพทย์ธรรมชาติบำบัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้มีการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน และจัดบริการด้านการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจ จากคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก



องค์กร Plan Srilanka ประเทศศรีลังกาเข้าศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 เวลา 10.00 - 14.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับองค์กร Plan Srilanka จากประเทศศรีลังกา ซึ่งนำคณะผู้ทำงาน 13 คน มาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และ ชุมชน (Youth, Family and Community, YFCD Project) เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านโปรแกรมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับ เยาวชนในสถานศึกษา โดยมีรศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป และรศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่





บรรณาธิการแถลง

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารใหม่ภายใต้การนำของ รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิวกิตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกับยินดีต้อนรับลูกจ้างเหิกใหม่เข้าสู่รั้วสีม่วง บ้านสีแสด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และลูกจ้างเหิกเก่าที่กลับมาบ้านเราเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมกับที่คณะกรรมการข่าวสารคณะพยาบาลของเราจะมีการปรับปรุงคณะทำงานและกองบรรณาธิการบางส่วนซึ่งถึงแม้ว่ารูปแบบของวารสาร อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่เรา仍将คงความเข้มข้นในเนื้อหาของสาร เน้นแพร่ข่าวสารเพื่อเป็นศูนย์กลางของความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ในฉบับนี้เราได้นำบทความสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่และสัมภาษณ์พิเศษความรู้สึกรของนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตรของปีการศึกษา 2548 นอกจากนี้เราได้เพิ่มพื้นที่สำหรับท่านผู้อ่าน เพื่อติชม ฝากข่าว ประชาสัมพันธ์หรือบทความที่เกี่ยวกับคุณภาพในคอลัมน์จดหมายถึงบรรณาธิการซึ่งเราเปิดกว้างเพื่อที่จะรับความคิดเห็นและติชม โดยการรับข้อมูลจากทางเวปไซด์หรือโดยทางจดหมายถึงบรรณาธิการโดยตรงเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของข่าวสารของเราต่อไป

To...

บรรณาธิการข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์

110 ถนนอินทวโรธส ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5 0 2 0 0

กำหนดออก ปีละ 6 ฉบับ

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์สิริลักษณ์ วรรณะพงษ์

(ผู้ช่วยคณบดี)

บรรณาธิการ

อาจารย์ดร.นาตา ลักนททัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายสุพนธ์ เขียวชาญ

กองบรรณาธิการ

- | | |
|-----------------------|--------------|
| รองศาสตราจารย์ สุธิศา | ลำมข้าง |
| อาจารย์ปิยารรณ | สวัสดิ์สิงห์ |
| อาจารย์จริยาพร | ศรีสว่าง |
| นายสมเจตน์ | ไตรวุฒิวัดนา |
| นางพรพิมล | มากักดี |
| นางกมลฉัตร | รัตนวารงค์ |
| นางสาวอรพิน | พรหมตัน |
| นางสาวศรัญญา | ชัยแสง |
| นางธัญญลักษณ์ | สวาสดีวงศ์ |
| นางสาวโสภา | กรรณสุด |
| นายประสิทธิ์ | เมืองมูล |
| นางสมพิศ | สุพรศิลป์ |
| นางอนุภาณท์ | พุทธปาน |
| นายบุญศรี | ใจคำ |
| นายเรวัต | เลิศพฤษ |
| นายธีระ | พันธุ์เพ็ง |

นามผู้รับ

ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 67/2542 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่